

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 40 ฉบับที่ 152 วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

วันพรุ่งนี้ (25 ม.ค.) มีประชุมอาจารย์และข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้นัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวอยู่ระหว่างเกิดอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยจึงระงับการประชุมไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามปกติ และเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจึงนัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ

1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการนักบริหารรุ่นใหม่
3. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ “เปิดโลกอาเซียน” และ “วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์”
4. ผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2555 เพื่ออุดหนุนการวิจัยและการศึกษา ระดับปริญญาเอก จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ม.ราชภัฏนครฯ จัดงานแถลงข่าว “ราชภัฏวิชาการ” วันนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ได้จัดการแถลงข่าวในการจัดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม นี้ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ร้านอาหาร วังเดิม (ข้างศาลากลางจังหวัด) อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้นอกจากจะได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชนอีกด้วย

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

มหาวิทยาลัยปรับปรุงหอสมุดเก่า เพื่อเป็นอาคารเรียนรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำการปรับปรุงอาคารหอสมุดเก่าเป็นอาคารเรียนรวมโดยใช้งบประมาณ 8,429,000 บาท เริ่มทำการปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา โดย หจก.ศิริวัฒนา เป็นผู้ดำเนินการ จะใช้เวลาในการปรับปรุง 120 วัน โดยสิ้นสุดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

ในส่วนฝ่ายพยาบาล ได้ย้ายสถานที่ให้บริการไป ณ อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ผู้ประสงค์จะขอใช้บริการด้านรักษาพยาบาล กรุณาติดต่อตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ประกันสังคมแจ้งการลด อัตราเงินสมทบกองทุนฯ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเรื่องเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน

จึงขอแจ้งอัตราเงินสมทบที่ต้องใช้คำนวณเงินสมทบในการนำส่ง ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 - วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง แยกเป็นแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตาย ละคลอดบุตร อัตราร้อยละ 0.5

- กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ อัตราร้อยละ 2

- กรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 0.5

2. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4 ของค่าจ้าง แยกเป็นแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตายและคลอดบุตร อัตราร้อยละ 0.5

- กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ อัตราร้อยละ 3

- กรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 0.5

3. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราเงินสมทบฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวารีย์ นราจร โทร .075-774-4646-50 ต่อ 20

การสอนชดเชยภาค กศ.บป.

จากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราชประกาศหยุดการเรียนการสอนของ

ภาค กศ.บป. เมื่อวันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 7-8 มกราคม

2555 โดยกำหนดให้มาสอนชดเชย ในวันเสาร์-วัน

อาทิตย์ที่ 28-29 มกราคม 2555 แทน

กองพัฒนาจัดอบรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลโดยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตามกิจกรรมที่ได้กำหนด โดยเฉพาะนักศึกษา รหัส 54 (ทุกหลักสูตร) โดยให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาในวันที่ทำการอบรม เพื่อทำการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

เมื่อสัมผัสได้ว่า (โลก) ร้อนขึ้น

ก่อนหน้า ประเสริฐ

ถ้าหากจะถามว่าทุกวันนี้ทำไมเราถึงรู้สึกร้อนขึ้น ๆ ทุกวัน ก็คงต้องอธิบายง่าย ๆ ว่าโลกของเรานั้นไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ออกไปได้อย่างที่เคยเป็น ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างรุนแรง สภาวะดังกล่าวเรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ” (Climate Change) ปกติในอดีตโลกของเราเมื่อได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ก็สามารถรักษาความสมดุลของพลังงานที่ได้รับอย่างดีเยี่ยม โดยมีการสะท้อนความร้อนและการแผ่รังสีจากโลก ทำให้มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย กลไกสำคัญที่ทำให้โลกของเรารักษาพลังงานความร้อนไว้ได้อย่างเหมาะสมคือ “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (Greenhouse Effect) โดยโลกเราจะมีชั้นบางๆ ของก๊าซกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ทำหน้าที่ดักและสะท้อนความร้อนที่โลกแผ่กลับออกไปในอวกาศให้กลับเข้าไปในโลกอีกเพื่อรักษาอุณหภูมิบนโลก หากไม่มีก๊าซกลุ่มนี้โลกจะไม่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้เลย แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากกิจกรรมต่างๆที่เราๆท่านๆ ทำไปอาจรู้และไม่รู้ จนโลกของเรามีการสะสมก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น(หนาขึ้นนั่นเอง) ทำให้การระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าก่อน ก็เลยทำให้โลกของเราร้อนขึ้น

อย่างที่เราได้พบเจอไปบ้างแล้วถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บางท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราแต่คงต้องเปลี่ยนความคิดซะแล้วละครับ เพราะในขณะที่เราทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยฯนั้น มหาวิทยาลัยก็ต้องบริหารงานอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งมีบทบัญญัติไว้หลายมาตรา ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการพลังงานและหากไม่ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวก็ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท(มาตรา55) นี่คือการบังคับจากภายนอกกรอบรั้วมหาวิทยาลัย ที่บังคับให้เราปฏิบัติตาม เมื่อมีใครมาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเราถึงได้ทำกัน แต่ผมมองว่าก็ยังไม่สายนะครับที่เราจะช่วยกันประหยัด ที่เรามาร่วมกันคิดที่จะใช้พลังงาน(ไฟฟ้าและน้ำมัน)ซึ่งเราซื้อมาใช้ ด้วยเงินมหาวิทยาลัย (เราทุกคนช่วยกันหามาละครับ) อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าหากเราพร้อมที่จะคิด ...ที่จะเริ่มนั่นหมายถึงหนทางแห่งรอยยิ้มที่ยั่งยืนของ...มหาวิทยาลัยของเรานั้นเอง ผมเชื่อว่า...ท่านคงเชื่ออย่างนั้นเช่นกัน



บ.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน, บก.พิกเที่ยง ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชชา นนทโชติ
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิศได้รับพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกเที่ยงประจำวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีเถาะ ผ่อนคลายความตึงเครียดกับการแจ้งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการกับพิกเที่ยงกันแบบสบาย ๆ สไตล์ไม่เสียลูกชิ้น

ข่าวประเดิม ช่วงนี้อาจารย์หลายท่านคงเคร่งเครียดกับการทำงานทั้งการประกันคุณภาพ การรับนักศึกษาเข้าใหม่ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์เป็นวันครูหลายท่านได้รำลึกความเป็นครูกันอย่างถ้วนหน้า วันพุธสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ทุกวิชาออกยุ่งกันไปหมด แต่ใครเลยท่านผู้บริหารระดับรองวิชาการ อย่าง ผศ.จตุพร อัสวโธวรรณ ท่านนะซีคิดการณ์ไกลแจ้งไม่เสียว่า “น้องขา ปีนี้เด็กเอกนาฏฯ เข้ามาเกือบ 30 คน (มาสอบ) ปีหน้ารับเด็กเอกนาฏฯ สายครูให้พี่สักกลุ่มสิ แหม ท่านรองเจ้าขาจะไม่ให้นั่งพักกันบ้างหรือไร แต่ถ้าหากเป็นนโยบายระดับบริหารมือพระกาฬ เดี่ยวจะลูกชิ้นวิ่งแข่งทางโค้งอีกสักรอบ จะได้แคไหนก็แค่นั้นละกันเจ้าคะ

ข่าวขอบุณ หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ฯ ขอขอบคุณ อาจารย์คมกฤษ แก่นทอง น้องป๊อบน้องชายที่น่ารักอย่างสุดซึ้งที่เสียสละเวลาอันมีค่า เพราะทราบข่าวว่ากำลังเคร่งเครียดอยู่กับการอบรมการเขียนผลงานวิชาการฯ ตามโครงการของมหาวิทยาลัยฯ น้องป๊อบของเราได้นำทีมนักศึกษา กศ.บป. มาช่วยเปลี่ยนปลั๊กไฟในห้องพักอาจารย์ที่ไม่เสียบนั่งทำงานอยู่ ด้วยเหตุผลที่น่ารักกว่า เกรงว่าไม่เสียบจะถูกไฟดูดอาจจะเสียพี่ที่น่า(รักษา) ไปขอบคุณมากมายที่ทำให้รู้ว่าอย่างน้อยยังมีคนที่รักและห่วงใยอยู่อีกหนึ่งคนคือ น้องชายที่แสนดีคนนี้ ว่าจะกลับคำนี้ออกมาได้เล่นเอาเหนื่อยและหอบอะ

ข่าวชื่นชม เรื่องนี้ต้องรีบแจ้งประชาสัมพันธ์เมื่อ ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการของคณะมนุษยฯ มีโครงการอยู่ในใจที่จะเชิญนักวิชาการระดับ ผศ. จาก ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ทำผลงานวิชาการจากการเขียนบทความนำเสนอเพื่อให้เหล่านักวิชาการน้องพี่ในมหาลัยของเราได้ไต่เต้าขึ้นตำแหน่งตามแบบนักวิชาการรุ่นพี่กันบ้าง นี่เป็นแค่คิดในใจแล้วไม่เสียบนั่งเทียนเห็นรีป่าวไม่รู้ ต้องรอดถามให้แน่ใจอีกครั้ง แค่กระจอกข่าวมาเมาก็ให้ฟังเล่น ๆ ทำเอาไม่เสียบหัวใจเต้นไม่เป็นลำดับด้วยความดีใจ แทนน้องพี่ที่หน้าเขมมหาชัย แหม โครงการดี ๆ อย่างนี้ไม่สานต่อก็ไม่รู้ว่าไรแล้วละตัวเอง

ข่าวปลื้มใจ เป็นข่าวที่อยากบอกอยากแจ้งประชาสัมพันธ์อะ เมื่อคราวที่ไม่เสียบไปสอนวิชานครศรีธรรมราชศึกษา ในช่วงโมงแรกเรื่องการละเล่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีโอกาสไปสอนใกล้ห้อง อาจารย์ยาทิ ทรัพย์สิน แหม ใจเต้นไม่เป็นลำดับแล้วรับท่าน ก็จะไม่ให้ใจเต้นได้ไงไปสอนใกล้ชิดกับศิลปินมือเอก รองจากศิลปินแห่งชาติ แค่หียบมือ แถมยังได้รับความอนุเคราะห์อย่างยอดเยี่ยมที่เข้ามาเป็นวิทยากรเชิดหนังตะลุง และชี้แจงรายละเอียดอย่างวิทยากรมืออาชีพ นี่ขนาดไม่เสียบผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายเพลายังตื่นตันใจแล้วนักศึกษาจะไม่เต็มใจกับความกรุณาจากท่านได้อย่างไร ขอบอก

ข่าวส่งท้าย วันก่อนไม่เสียบเดินไปห้องการเงินเห็นคุณณภัคจิรา ทิพย์สุภลักษณ์ นั่งหน้านิ้วคิ้วขมวด ไม่เสียบสงสัยจึงเลยว่าคุณที่ขึ้นนั่งแท่นซี 8 ทางการเงินทำไมถึงปากไม่แดงเหมือนเบงกัร้อย แต่โหงปากเขียวเหมือนเบงกัรียี่สิบ หรือเพราะนั่งควบคุมเงินคนอื่นมากเกินไปจึงตะคริวกันไปถึงปากแล้ว ยังไงก็ดูแลตัวเองหน่อยนะจ๊ะ รักหรืออกจึงหยอกแรงอะ.....ไม่เสียบลูกชิ้น รีเทิร์นปี 54

ปิดท้ายพิกเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “อย่าอายที่จะถาม เป็นคนโง่ไม่กินชาติ แล้วจะฉลาดไปอีกทั้งปี” สวัสดิศคะ